

### ๑.๑๑.๑ การไม่เห็นด้วยกับพินัยกรรม (*klander av testamente*)

หลังจากที่ทายาทได้รับพินัยกรรมไปแล้ว ถ้ามีความเห็นว่าพินัยกรรมนั้นไม่ถูกต้อง ผู้เป็นทายาทจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นภายในหกเดือน

### ๑.๑๑.๒ การขอให้มีการปรับพินัยกรรม (*jämkning av testamentet*)

ถ้าผู้สืบสันดานได้ถูกละเมิดในเรื่องสิทธิที่จะได้รับมรดกตามกฎหมายจากพินัยกรรม ทายาทผู้นั้นจะต้องยื่นขอให้มีการปรับพินัยกรรม (*jämkning av testamentet*) เพื่อที่ตนจะได้รับส่วนแบ่งของมรดกตามกฎหมาย การยื่นขอปรับพินัยกรรมนี้จะสามารถทำได้โดยการคัดค้านพินัยกรรม (*klander av testamente*) หรือโดยการแจ้งให้ผู้รับพินัยกรรม (*testamentstagaren*) ได้รับทราบภายในหกเดือนนับจากที่ผู้สืบสันดานได้รับรู้เกี่ยวกับพินัยกรรมนี้

ผู้รับพินัยกรรมมีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ว่าพินัยกรรมนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การพิสูจน์นี้จะง่ายขึ้นถ้ามีพยานมายืนยันว่าได้มีการทำพินัยกรรมดังกล่าวตามที่กฎหมายเรื่องการรับมรดกได้กำหนดไว้

### ๑.๑๒ การประกันบิดามารดา (*Föräldraförsäkring*) และสิทธิการลาพักงาน (*rätt till ledighet*)

ระบบสวัสดิการของสวีเดนที่มีให้กับผู้ที่ประกันบิดามารดา จะเริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์ไปจนถึงเด็กมีอายุ ๑๘ ปี โดยรวมเรียกว่าการประกันบิดามารดา (*föräldraförsäkring*) อันประกอบด้วย เงินบิดามารดา เงินบิดามารดาแบบชั่วคราว สิทธิการหยุดงานของมารดา สิทธิการหยุดงานของบิดา และสิทธิในการทำงานแบบไม่เต็มเวลา กองทุนประกันสังคมมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องการประกันบิดามารดา

#### ๑.๑๒.๑ เงินบิดามารดา (*föräldrapenning*)

เงินบิดามารดา คือ เงินชดเชยที่จ่ายให้กับบิดามารดาหรือผู้ที่มีอำนาจปกครองเด็กตามกฎหมาย เพื่อที่จะสามารถอยู่บ้านดูแลเด็กแทนที่จะต้องไปทำงาน

เงินบิดามารดาจ่ายให้เป็นระยะเวลาสูงสุด ๔๘๐ วัน ต่อเด็กหนึ่งคน โดย ๓๙๐ วันแรกจะจ่ายให้ในจำนวนเท่ากับเงินป่วย คือ ๘๐ % ของรายได้ที่ใช้คำนวณเงินป่วย และอีก ๙๐ วันต่อมา จะจ่ายให้เท่ากับจำนวนขั้นต่ำสุดเท่ากันทุกคนโดยไม่คำนึงถึงรายได้ คือ วันละ ๑๘๐ โครนาสวีเดน (สำหรับปี ค.ศ.๒๐๑๑) เงินบิดามารดานี้ถือเป็นเงินรายได้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ จำนวนวันคือ ๔๘๐ วันนี้สามารถแบ่งกันหยุดได้ระหว่างบิดาและมารดา ยกเว้น ๖๐ วันทีสำรองไว้ให้กับบิดามารดาแต่ละคน

บิดามารดาที่มีรายได้ต่ำหรือไม่มีรายได้เลยนั้น สำหรับ ๓๙๐ วันแรกจะจ่ายให้ในจำนวนเท่ากับระดับต่ำสุดคือ ๑๘๐ โครนาสวีเดนต่อวัน และอีก ๙๐ วันต่อมาก็จะจ่ายให้ในจำนวนนี้เช่นกัน